

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/รายงาน/คอลัมน์
วันที่: อาทิตย์ 10 กรกฎาคม 2565
ปีที่: 32 ฉบับที่: 11547
Col.Inch: 56.38 Ad Value: 67,656
คอลัมน์: ยุทธจักรแปดแฉก

หน้า: 2(ล่าง)

PRValue (x3): 202,968

คลิป: ขาว-ดำ

ยุทธจักร

แปดแฉก

สิ่งพันตำรวจทองเกี่ยวเก็บส่วย 'บิกี้' พล.ต.อ.สุวัฒน์
แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.สั่งการ 'บิกี้' พล.ต.อ.วิสนุ
ปราสาททองโอสถ เจเรตำรวจแห่งชาติ สอบสวน ด.ต.ภูเมศร์
หิรัญวงศ์วรกุล ผบ.หมู่ส.ท.ท.1 กก.1 บก.ทท.3 หลัง
โดนชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองจับกุม ขณะขับรถ
สายตรวจตำรวจทองเกี่ยวเก็บส่วยตามสถานบันเทิงใน
จ.นนทบุรี เบื้องต้น พล.ต.ท.สุคุณ พรหมยา ผบ.ช.ท.
สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและมีคำสั่งให้
ด.ต.ภูเมศร์ ออกจากราชการไว้ก่อนโดยเร็วที่สุด ส่วนการ
ดำเนินคดีอาญา กำชับให้ผบก.ภ.จ.ว.นนทบุรี กำกับดูแล
การสอบสวนให้ดำเนินคดีนี้อย่างรัดกุม รวดเร็วและเป็น
ธรรม เพื่อให้สังคมเห็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่
ปกป้องตำรวจกระทำผิด...● เปิดยุทธการปราบคนพาล
'บิกี้' พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบ.ช.ก. 'บิกี้เอ็ม'
พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธ์ม่วง ผบ.ก.ป.พ. พล.ต.อ.จักรวรรดิ
บุญทวีกุลสวัสดิ์ รองผบ.ก.ป.พ. พล.ต.อ.ชัยภูมิ อำนวยชัย
ผกก.5 บก.ป.พ. พล.ต.อ.อภิสิทธิ์ ไชยรัตน์ ผกก.วิเคราะห์

ข่าวฯ บก.ป.พ. นำกำลังเปิดปฏิบัติการปราบคนพาล ค้น
เป้าหมาย 17 จุด ใน 12 จังหวัด เพื่อจับกุมผู้ต้องหาดี
อุกฉกรรจ์ที่ยังตกค้างหลายสิบคดี ในจำนวนนี้ล็อกตัว
นายวรเชษฐ จันทพันธ์ พ่อของนักแสดงหนุ่ม นิกกี้ ณิชธร
จันทพันธ์ ผู้ต้องหาดีพยายามฆ่า โดยใช้ปืนลูกกระดยิงใส่
คนขับรถบรรทุกสิบล้อ ก่อนศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก 5 ปี แต่
เจ้าตัวอ้างทำปิ่นลั่นใส่คนขับรถเท่านั้น จากนั้นใช้สิทธิ์ประกันตัว
และหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาตามนัดเมื่อปี
2560 แล้วใช้ชีวิตตามปกติ กระทั่งมาถูกจับกุมดังกล่าว...●
ปูพรม 8 จุดหลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 'บิกี้เจง' พล.ต.ท.กรไชย
คล้ายคลึง ผบ.ช.สอท. นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้า
ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
(มหาชน) หรือ AIS นายไทรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน
เลขาธิการกสทช. แถลงจับกุมผู้ต้องหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์
โทรศัพท์หลอกหลวงข่มขู่ให้ผู้เสียหายโอนเงิน หลังเปิดยุทธการ
दिनแดง บางนา internet protocol ปิดล้อมตรวจค้น 8 จุด ใน
พื้นที่บางนา ห้วยขวางและลาดพร้าว การจับกุมครั้งนี้อาศัย
ความร่วมมือจากระบบ AIS Spam Report Center ร่วมกับ
กสทช. ในการหาพิกัดของเครื่องส่งสัญญาณ ซึ่งวิธีการนี้
ทำให้มีเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันสามารถใช้เบอร์ประเทศไทย
โทรศัพท์มาได้ แม้ผู้ที่โทร.จะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน...●

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/รายงาน/คอลัมน์
วันที่: อาทิตย์ 10 กรกฎาคม 2565
ปีที่: 32 ฉบับที่: 11547
Col.Inch: 56.38 Ad Value: 67,656
คอลัมน์: ยุทธจักรแปดแฉก

หน้า: 2(ล่าง)
PRValue (x3): 202,968
คลิป: ขาว-ดำ



จิรภพ ภูริเดช

กรไชย คล้ายคลึง

สุกฤษ พรหมายน

ส.ต.ม.ระดมกวาดล้าง พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทต์ สัจจพันธุ์ ผบ.ช.ส.ต.ม. พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบ.ช.ส.ต.ม. พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ ผบก.สส.ส.ต.ม. พ.ต.อ.ภาณุภาคย์ จิตต์ประยูรติ รองผบก.ตม.6 แดงจับกุมผู้ต้องหาตามหมาย จับคดียาเสพติดของสหราชอาณาจักร โดยจับกุมได้ที่วิลล่า หูใน จ.ภูเก็ต สืบเนื่องจากหน่วยงาน NCA (National Crime Agency) สหราชอาณาจักร ประสานมายังสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ (ตร.) ว่าผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศจากคดี ยาเสพติด บก.สส.ส.ต.ม.จึงสืบสวนจนพบหลบซ่อนตัวอยู่ที่ วิลล่าหูในจ.ภูเก็ต ก่อนติดตามจับกุมตัวได้...● ปคบ.รวบ หนุมหลอกขายเครื่องเลเซอร์เลี่ยมพระ พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.เชษฐพันธ์ กิติเจริญศักดิ์

ผกก.1 บก.ปคบ. พ.ต.ต.มานิตย์ สุ่มมาตย์ พ.ต.ต.วิชัย ประเสริฐสังข์ สว.กก.1 บก.ปคบ. นำกำลังจับกุมผู้ต้องหา หลอกขายเครื่องเลเซอร์เลี่ยมพระ โดยเปิดเพจชื่อ rak.m.dea เลเซอร์เลี่ยมพระช่างเดินบ้านโคก ขายเลเซอร์ เลี่ยมกรอบพระ มีผู้เสียหายหลงเชื่อสั่งซื้อเครื่องเลเซอร์ หลายราย เป็นเงินกว่า 6 ล้านบาท แต่เมื่อถึงกำหนดส่ง สินค้ากลับไม่ได้รับสินค้า จึงเชื่อว่าถูกหลอกหลวง และแจ้ง ความเอาผิดกว่า 80 ราย สอบสวนให้การรับสารภาพ ตลอดข้อกล่าวหา...● รวบแก๊งลักรถรายใหญ่ภาคเหนือ พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เผด็จ งามละม่อม ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ท.เพชรเดช บุญฤทธิ สว.กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุมหนุมั่ววัย 34 ปี หลังเป็น กลุ่มสมาชิกแก๊งโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รายใหญ่ของภาคเหนือ พบทำกันเป็นขบวนการแบ่งหน้าที่ กันทำชัดเจน โดยมีคนตระเวนลักรถตามออร์เดอร์ที่ ลูกค้าต้องการ ส่วนใหญ่เป็นรถที่จอดอยู่นอกบ้านหรือ ที่เปลี่ยว รถบางคันถูกนำไปแยกอะไหล่ขายกระจาย ส่งตามชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน หรือถูกส่งมาขายยัง พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ก่อนขยายผลการ สอบสวนเอาผิด...●

พิทักษ์ 001

พลังหญิงสู่อิทธิพลชายในโลกเทคโนโลยี



ผู้หญิงผืนกกำลัง ขอพื้นที่ยืนในโลกเทคโนโลยีดิจิทัลบ้าง หนุนสร้างความปลอดภัย เปลี่ยนแปลง ผลักดันศักยภาพหญิงไทยเข้าถึงไอซีที ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมทางเพศให้เกิดขึ้นรับสังคมยุค 5.0ที่กำลังมาถึง

น.ส.พิรธอรามสุด กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านวิทยุและโทรทัศน์ กล่าวว่า ประเด็น Girls in ICT หรือผู้หญิงในแวดวงสื่อสารเทคโนโลยีเป็นวาระของโลกที่จะช่วยแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศด้านดิจิทัล (Gender Digital Divide) จากงานวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความไม่เท่าเทียมมาจาก 3 เรื่องหลักคือ 1.ความรู้ด้านดิจิทัล 2.การเข้าถึง 3.ความปลอดภัยทางออนไลน์ “ผู้หญิงมีโอกาสเข้าถึงไอซีทีที่น้อยกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและยังมีความเสี่ยงถูกคุกคามทางเพศและถูกกลั่นแกล้งมากกว่าด้วย”

ด้าน น.ส.สุธีรา เตชคุณวุฒิ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด ในฐานะผู้หญิงในโลกสตาร์ทอัพ กล่าวว่า การเป็นผู้บริหารหญิงในกลุ่มสตาร์ทอัพไม่ใช่เรื่องง่าย สิ่งสำคัญคือต้องมี Passion มีความเชื่อว่าผู้หญิงมีความสามารถเหมือนผู้ชาย ลองค้นหาวางอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราอยากเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นกว่าเดิม หาสิ่งที่สร้างผลกระทบทางบวกให้กับสังคมให้ได้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับโลกและเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองด้วย ขณะที่แวดวงสตาร์ทอัพต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่เก่งและมีศักยภาพ โดยไม่นำเรื่องเพศและวัยมาเป็นตัวกีดกันความสามารถ

น.ส.กมลฉัตร เชี่ยวรณนทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการยุทธศาสตร์มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี กล่าวว่า ผู้หญิงควรต่อยอดบรรทัดฐานทางสายอาชีพที่สังคมกำหนดให้แค่ผู้ชายเข้าไปทำงาน มีผู้หญิงเพียง 19% เท่านั้นที่จบการศึกษาด้าน STEM และมีผู้หญิงเพียง 24% ได้รับตำแหน่งผู้จัดการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส่วนใหญ่ถูกครอบครองโดยผู้ชาย บรรทัดฐานสังคมยุคใหม่จึงควรเปิดโอกาสผู้หญิงได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขยายโอกาสทางความรู้และอาชีพให้แก่ผู้หญิง ขณะเดียวกันผู้ประกอบการต้องสร้างกรอบความคิดให้เด็กผู้หญิงมีความสามารถในการเชื่อมโยงโลกความจริงกับโลกออนไลน์ได้อย่างสมดุลและปลอดภัย

ด.ญ. พรปวีณ์ ม้วนหวีด วัย 14 ปี ทูตเยาวชนหญิงไทยคนแรกและคนปัจจุบันของ NASA Artemis Gneration GISTDA Thailand & NASA USA เปิดเผยว่า มีความสนใจเรื่อง STEM โดยเฉพาะด้านอวกาศมาตั้งแต่เด็ก มีความฝันที่อยากจะเป็นนักบินอวกาศมาตั้งแต่อายุ 8 ขวบ จากการชมภาพยนตร์เรื่อง Extra-Terrestrial (E.T.) รวมถึงได้มีโอกาสเข้าร่วมนิทรรศการอวกาศของ NASA จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินตามความฝันที่อยากจะทำอวกาศและตอนนี้ก็ได้ทำความฝันให้เป็นจริงสำเร็จแล้ว เพราะมีโอกาสเข้าไป

นำเสนอแนวคิดการใช้ระบบ GPD นำทางเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอวกาศและดาวเทียมต่อคณะกรรมการโครงการท่องเที่ยวอวกาศ “ตอนนี้อายุกำลังต้นเรื่อง Space Technology ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีในอนาคตที่ประเทศไทยควรเริ่มพัฒนา จากการส่งเสริมเยาวชนที่เป็นหัวใจและอนาคตของชาติ ให้ได้รับแรงบันดาลใจ รวมถึงการทำให้เยาวชนหญิงได้เข้าถึงเทคโนโลยีในวงกว้าง สิ่งสำคัญต้องเชื่อมั่นว่าผู้หญิงมีพลัง มีความฝัน และศักยภาพเพียงพอที่จะทำสิ่งที่ผู้ชายทำได้เช่นเดียวกัน”

ขณะที่นายศุภชัย เชี่ยวรณนทร์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันเรากำลังก้าวไปสู่ยุค 5.0 ที่เป็นการผสมผสานระหว่าง “เทคโนโลยี” เข้ากับ “กรอบความคิด” (Mindset) ในการวางรากฐานทางสังคม เพื่อลดช่องว่าง ลดอคติ รวมไปถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กหญิงและสตรี จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า มีผู้หญิงเพียง 37% ที่จบการศึกษาด้านไอซีทีและวิศวกรรม ซึ่งเหตุผลที่ผู้หญิงสนใจด้านดังกล่าวน้อยอาจเนื่องมาจาก ช่องว่างระหว่างเพศ และบรรทัดฐานสังคม จึงต้องมีการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อผลักดันให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมกับเทคโนโลยีมากขึ้นผ่านการวางแผนทาง 5 ด้าน คือ 1.ตั้งเป้าหมาย 2.สร้างตัวชี้วัดและประกาศเป็นนโยบายที่มีความโปร่งใส 3.ขับเคลื่อนตามกลไกการตลาดสร้างวัฒนธรรมให้เกิดความเท่าเทียม 4.เปิดโอกาสให้ผู้หญิงแสดงความสามารถ และเปิดโอกาสเป็นผู้มี 5.พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ผู้หญิงเข้าถึงได้มากขึ้น.